

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะกา	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิชัย	รองอธิการบดีวิชาการ	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.สมใจ นกดี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๖. อาจารย์เมธี พรหมศิลา	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโกชน	คณบดีวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการและเลขานุการ
๙. ดร.พรพรรณ ดอนพนัส	หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. อาจารย์ ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
-------------------------------	----------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. อาจารย์ ดร.แววดาว พิมพ์พันธ์ดี	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. อาจารย์อรชума หนูน้อย	ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เริ่มประชุม ๑๓.๒๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะกา อธิการบดี กล่าวว่า ช่วงนี้มหาวิทยาลัยเตรียมการรองรับระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) และการสอนในห้องเรียน (Face to Face) ในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้ทำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) เต็มรูปแบบ ขณะนี้สถานการณ์ได้ปลดล็อก ในระดับบัณฑิตศึกษา หรือปริญญาตรีภาคพิเศษสามารถดำเนินการได้ ประกอบกับการประเมินระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผ่านมา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ นักศึกษาภาคปกติจะมีข้อจำกัดหลายอย่างในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รวมทั้งความพร้อมของสื่อ และอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ผ่านระบบ RRU-LMS & RRU to Learn

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะกา อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิชัย ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิชาการ ดูแลงานด้านการพิจารณาตำแหน่ง

ทางวิชาการ งานวิชาการ การปิดหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรร่วมกับอาจารย์พิภัทร สิมะโรจนา รองอธิการบดี
กิจการพิเศษ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีข้อแก้ไข ซึ่งรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่องสืบเนื่อง

๑) ขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา **มติที่ประชุม** เห็นชอบ การขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา และมอบบัณฑิตวิทยาลัยประสานหลักสูตร เพื่อจัดทำข้อมูลจำนวนนักศึกษาคงค้างพร้อมทั้งแผนการดูแลนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา รายงานให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป หลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำแผนการดูแลนักศึกษาคงค้างจนสำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๒ คน

๒) ขอเลื่อนการลงทะเบียนและการชำระค่ารักษาสุขภาพ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ - ๑/๒๕๖๓ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ **มติที่ประชุม** มอบบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งหลักสูตรทำความเข้าใจกับนักศึกษา ในภาวะมาตรการเฝ้าระวัง บัณฑิตวิทยาลัยได้ประสานทำความเข้าใจกับนักศึกษา และนักศึกษาทั้ง ๓ คน ได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว

๓) การเซ็นเอกสาร บว.๑๔ (แบบเสนอผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์) และหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ของนางสาวกาญจนา ศักดิ์ชลลธร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัยได้ประชุมร่วมกับหัวหน้างานนิติการ มีมติให้ตัดชื่ออาจารย์ ดร.กิตติวงศ์ สาสวดออกจากหน้าอนุมัติ ซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับ และได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๓.๑ แผนการดูแลนักศึกษาคงค้างของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิจารณาขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา **มติที่ประชุม** เห็นชอบ การขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา และมอบบัณฑิตวิทยาลัยประสานหลักสูตรจัดทำข้อมูลจำนวนนักศึกษาคงค้าง พร้อมทั้งแผนการดูแลนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา รายงานให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยทราบในคราวประชุมถัดไป หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้จัดทำแผนการดูแลนักศึกษาคงค้างจนสำเร็จการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นวิสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณะพร คำดี และอาจารย์ ดร.ปรีชา ดิลกภูมิสิทธิ์ ดูแลนักศึกษาเป็นหลัก อาจารย์พิเศษภายนอกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม มีนักศึกษาจำนวน ๕ คนที่ยังไม่ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวต์ถ์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า นักศึกษาลำดับที่ ๘-๑๒ ควรระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อดูแลนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ลงนามรับทราบเพื่อเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตรต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการดูแลนักศึกษาค้างจนสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา โดยให้หลักสูตรระบอบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่จะทำหน้าที่ดูแลการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา รายที่ ๘-๑๒ พร้อมให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนามยินยอมเพื่อเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

๓.๒ ขอเลื่อนการลงทะเบียนและการชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ - ๑/๒๕๖๓ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พิจารณาขอเลื่อนการลงทะเบียนและการชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ - ๑/๒๕๖๓ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ **มติที่ประชุม** มอบบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งหลักสูตรทำความเข้าใจกับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาดำเนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) บัณฑิตวิทยาลัย ประสานแจ้งหลักสูตรและทำความเข้าใจกับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาดำเนินการตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) แล้ว นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ การเซ็นเอกสาร บว.๑๔ (แบบเสนอผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์) และหน้าอนุมัติของนางสาวกาญจนา ศักดิ์ชลธร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า การเซ็นเอกสาร บว.๑๔ (แบบเสนอผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์) และหน้าอนุมัติของนางสาวกาญจนา ศักดิ์ชลธร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัยได้ประชุมกับงานนิติการ ได้ข้อสรุปว่า ให้ตัดชื่อ อาจารย์ ดร.กิตติวงศ์ สาสวด ออกจากเอกสาร บว.๑๔ (แบบเสนอผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์) และหน้าอนุมัติ และได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตัดชื่อ อาจารย์ ดร.กิตติวงศ์ สาสวด ออกจากเอกสาร บว.๑๔ (แบบเสนอผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์) และหน้าอนุมัติของนางสาวกาญจนา ศักดิ์ชลธร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว

๓.๔ (ร่าง) รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ตามมติของคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะหลักสูตรดำเนินการปรับแก้ไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขในหมวดที่ ๑ หมวดที่ ๒ และจัดรูปแบบการพิมพ์เอกสาร โดย (ร่าง) รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะประเด็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรไม่ควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ควรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรให้ข้อมูลว่าขณะนี้ อาจารย์ที่มีอยู่ลาศึกษาต่อ จึงยังไม่มีอาจารย์ที่มีศักยภาพ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ศักยภาพจากอาจารย์ที่เป็น ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษไปก่อน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัดต์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวุฒิ กล่าวว่า ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ระบุว่า อาจารย์ที่จะดูแล เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรระบุไว้จำนวน ๓ คน อาจส่งผลต่อการดูแล นักศึกษาในอนาคต รวมถึงศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้ ยังไม่ชัดเจนว่าผลงานบางรายการที่ระบุอยู่ใน (ร่าง) มคอ.๒ เป็นผลงานของนักศึกษาหรือไม่ จึงขอให้ พิจารณาในส่วนนี้อีกครั้ง ตรวจสอบคำผิด การกำหนดความรับผิดชอบแต่ละรายวิชาใน Curriculum mapping

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูพะกา อธิการบดี สอบถามว่า ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์นั้นเป็นงานวิจัยของนักศึกษาหรือไม่ เนื่องจากเกรงว่าหากนำเข้าพิจารณาในสภาวิชาการแล้ว สภาวิชาการจะตำหนิได้ว่าคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยไม่ตรวจสอบก่อนเสนอสภาวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ในส่วนของ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ได้ประสานกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ช่วยตรวจสอบ และให้หลักสูตร ช่วยพิจารณาในส่วนนี้

มติที่ประชุม มอบหลักสูตรทบทวนตามที่คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย เสนอแนะไว้ ดังนี้

๑) อาจารย์ที่จะดูแลเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ระบุไว้ มีเพียง ๓ คน อาจส่งผลต่อการดูแลนักศึกษาในอนาคต

๒) ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร ต้องไม่ใช่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

๓) คำถูกคำผิด

๔) การกำหนดความรับผิดชอบแต่ละรายวิชาใน Curriculum mapping

โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป เนื่องจากเป็นประเด็นเดิม ที่คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะไว้

๓.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า บัณฑิตวิทยาลัย ได้เวียนพิจารณาความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๘ คน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัดต์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวุฒิ กล่าวว่า มีนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง นำผลงานวิจัยลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร แต่วารสารเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนออกตีพิมพ์ นักศึกษาสอบผู้บริหารได้ และเกิดการฟ้องร้องว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาปริญญาโท เอกสารใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่นักศึกษาที่นำมาแนบขอสำเร็จการศึกษา จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะต้องติดตามการหลักฐานเผยแพร่ของนักศึกษานับสมบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า บัณฑิตวิทยาลัย จะมีกระบวนการตรวจสอบ โดยการทำหนังสือสอบถามกลับไปยังวารสารหรือผู้จัดการประชุมวิชาการ และมีการ

ติดตามบทความวิจัยที่ได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceeding) มาเก็บรวบรวมไว้เพื่อเป็นหลักฐานการสำเร็จการศึกษา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ รายงานมติสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า สภาวิชาการแจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... โดยมอบบัณฑิตวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยให้ระบุว่า “ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป”

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ รายงานมติสภาวิชาการ ๕/๒๕๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า สภาวิชาการแจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน ๗ คน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เรื่อง ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เหตุไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เรื่อง ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เหตุไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา มีจำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จำนวน ๑ คน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน ๕ คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน ๑ คน

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะภา อธิการบดี กล่าวว่า นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บางท่านไปทำงานที่อื่น และบางท่านทำงานทางด้านการเมือง การปกครอง จึงทำให้ขาดการติดต่อกับบัณฑิตวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เรื่อง ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เหตุไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา

๕.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เรื่อง ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เหตุไม่ลงทะเบียนและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามกำหนดระยะเวลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เรื่อง ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เหตุไม่ลงทะเบียนและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามกำหนดระยะเวลา มีจำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน ๑ คน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ จำนวน ๑ คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน ๑ คน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน ๓ คน

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เหตุไม่ลงทะเบียนและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามกำหนดระยะเวลา

๕.๓ แผนการบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ คน ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัณฑิตวิทยาลัยได้

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะกา อธิการบดี กล่าวว่า แผนรับรองของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ระบุไว้ว่า อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐาคมกุล เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อทดแทนตำแหน่งอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีผลงานทางวิชาการ จำนวน ๓ ชิ้น หากไม่มีผู้มาสมัคร ก็จะต่ออายุราชการเพื่อให้หลักสูตรนี้ยังคงอยู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโປย คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัยถึงคณบดีคณะครุศาสตร์ ขอให้วางแผนบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กรณีมีผู้เกษียณอายุราชการ ในส่วนของภาระงานดูแลนักศึกษาในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีจำนวน ๑ คน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวต์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบุว่า อาจารย์ที่จะดูแลเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร หรือหากอาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐาคมกุล มิได้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนแล้ว จะต้องดำเนินการตั้งอาจารย์ประจำท่านอื่นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักแทน

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ หารือการครบวาระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ของอาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐาคมกุล โดยมีการปรับคณะกรรมการหลักสูตร มีมติเปลี่ยนประธานหลักสูตรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วศิริณ เป็น อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐาคมกุล ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ต่อมาได้ปรับคณะกรรมการหลักสูตรใหม่ เนื่องจากอาจารย์ ดร.พรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี ลาออก จึงเปลี่ยนเป็น อาจารย์ ดร.สุวิทนา สงวนรัตน์ เข้ามาแทน แต่ประธานหลักสูตรยังคงเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรมีการปรับคณะกรรมการเหลือ ๓ คน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยประธานหลักสูตรยังคงเดิม การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหลักสูตร

จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ และเลขานุการหลักสูตร แต่ประธานหลักสูตรยังคงเดิมตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ หากนับระยะเวลา การดำรงตำแหน่งประธานกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ของอาจารย์ ดร.สุวัฒน์ เศรษฐาคมกุล ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เรื่อง คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ เศรษฐาคมกุล ยังคงมีสถานะการเป็น ประธานกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือไม่

มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัย ประสานรองอธิการบดีวิชาการ ประชุมร่วมกับ หัวหน้างานนิติการ

๕.๕ ขอยกเว้นค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีนางสาวกาญจนา ศักดิ์ชลาธร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ขอยกเว้น ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีนางสาวกาญจนา ศักดิ์ชลาธร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ที่ผ่านมามีประเด็นที่นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิต วิทยาลัย ที่อาจารย์ ดร.กิตติวงศ์ สาสวด ยังมีได้ลงนามเอกสาร บว.๑๔ (แบบเสนอผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์) ส่งผลให้ เวลาสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาล่วงเลยมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ถึงภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ นักศึกษา จัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอยกเว้นค่ารักษาสภาพเนื่องจาก ความล่าช้าดังกล่าวไม่ใช่ความผิดของนักศึกษา

มติที่ประชุม อนุมัติการขอยกเว้นค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีนางสาว กาญจนา ศักดิ์ชลาธร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

๕.๖ การดูแลนักศึกษาคงค้างของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เพื่อการพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา จัดทำหนังสือให้ข้อมูลว่านักศึกษาที่เหลืออยู่ ขอให้ อาจารย์ จำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณะพร คำดี ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.นวิสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ และ ๓) อาจารย์ ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิริ์ ในการดูแลนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูมูเภา อธิการบดี กล่าวว่า บัณฑิตวิทยาลัยต้องตรวจสอบ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของอาจารย์ทั้ง ๓ ท่าน ว่าอยู่ในรอบ ๕ ปีหรือไม่

มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณะพร คำดี รองศาสตราจารย์ ดร.นวิสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ และอาจารย์ ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิริ์ ทั้ง ๓ ท่าน ว่าอยู่ในรอบ ๕ ปีหรือไม่

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ปิดการประชุม ๑๔.๑๕ น.

ดร.พรพรอม ดอนพนัส
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม